



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๑๖๕ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม บุขราคม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาศิ ทรัพย์พัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)

กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น.-๑๕.๒๐น.

ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม นายแพทย์หัสชา เนือยทอง - ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดมาตรการห้ามจำหน่ายสุรา มีผลบังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ และวันสงกรานต์ปีนี้ไม่มีการรดน้ำดำหัว ให้มีการอวยพรกันทาง Social</p>		
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม - รับรองการประชุม EOC ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า - ได้จัดส่งเอกสารสรุปการประชุมและข้อสั่งการของ นพ.สสจ. เข้าทาง กวป., กบท., หัวหน้ากลุ่มงาน และ GCC๓ เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน จึงได้ส่งเพิ่มเติมส่งเข้ากลุ่มไลน์ พชอ.ด้วย มติที่ประชุม รับรองรายงาน</p>		- กลุ่มงาน พนย.
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม ๓.๑ ติดตามข้อสั่งการจากการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ประธาน ๑. ให้ทุกอำเภอจัดทำบัญชีรายชื่อในการติดตามผู้ป่วย PUI และ High risk รายคน โดยจัดทำเป็นรายวัน และขอให้ สสอ./ผช. มีการบันทึก การวัดอุณหภูมิบันทึกอาการ เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการให้ครบ ๑๔ วัน</p>		
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ๔.๑ การติดตามข้อสั่งการของแต่ละกองภารกิจ (๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team) (นายกฤษณ์ โปธิศรี) ๑. การติดตามสถานการณ์ COVID-๑๙ ทั่วโลกพบผู้ป่วยประมาณ ๑.๘ ล้านราย เสียชีวิต ๑๑๔,๒๔๙ ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ ๖.๑๖ พบผู้ป่วยสูงสุดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยยืนยัน ๕๖๐,๔๓๓ ราย เสียชีวิต ๒๒,๑๑๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ ๓.๙๔ ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสม ๒,๕๗๙ ราย เสียชีวิต ๔๐ ราย วันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ ๑.๕ ประเทศที่มีอัตราป่วยตายมากที่สุด คือ ประเทศอิตาลี ร้อยละ</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๑๒ รองลงมาคือประเทศสเปน อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๑๐ สำหรับสถานการณ์ของประเทศไทยวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ๒๘ ราย เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยเดิม (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน) ร้อยละ ๖๔ เป็นผู้ป่วยอยู่ในเขต กทม. จำนวน ๙ ราย จากกราฟแสดงผู้ติดเชื้อรายวัน วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยสูงสุด จำนวน ๑๘๘ ราย และตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่ามาตรการทางภาครัฐ เช่น การประกาศเคอร์ฟิว การปิดเมือง ฯลฯ ทำให้ผู้ป่วยลดลงอย่างชัดเจน สำหรับจังหวัดมหาสารคาม ณ เวลา ๑๒.๐๐ น. พบผู้ป่วยยืนยันสะสม ๑ ราย เสียชีวิต ๑ ราย ผู้ป่วย PUI ๑๗๘ ราย ตรวจไม่พบสารพันธุกรรม ๑๗๑ ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๗ ราย กักกันครบ ๑๔ วัน ๑๑๔ ราย อยู่ระหว่างกักกัน ๖๐ ราย (รักษาตัวที่ รพ. ๑๗ ราย, Home quarantine ๔๒ ราย, Local quarantine ๑ ราย)</p> <p>๒. การเฝ้าระวังติดตามผู้สัมผัสทั้งหมด ๑๒ เหตุการณ์ ติดตามครบ ๑๔ วัน จำนวน ๙ เหตุการณ์ อยู่ในระหว่างการติดตาม ๓ เหตุการณ์ คือเหตุการณ์ที่ ๙, ๑๐ และ ๑๒ พบมีอาการปกติทุกราย</p> <p>๓. ได้รับแจ้งข่าวจากทีม Risk communication ว่ามีผู้ป่วยเดินทางผ่านเข้ามาพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ มาจาก กทม. มีประวัติผ่านด่านอำเภอภูธรัง ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ อาการปกติ ผ่านด่าน อ.กันทรวิชัย ไม่ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ ทราบประวัติว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19 จากการสอบสวนติดตามย้อนหลัง พบว่า มีเจ้าหน้าที่ประจำด่านอำเภอกันทรวิชัย จำนวน ๔ - ๕ ราย ที่ต้องติดตามเฝ้าระวัง แต่ด่านอำเภอภูธรังไม่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงเนื่องจากมีการทำที่กั้นระหว่างผู้ป่วยขณะวัดอุณหภูมิ ถือว่าเป็น Low risk</p> <p>(นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์)</p> <p>- เหตุการณ์ที่ ๑๐ วันนี้นักกักกันวันสุดท้าย ผากทีม MCATT อำเภอเมืองเข้าไปพูดคุยและประเมินความเครียดด้วย</p> <p>(๒) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group)</p> <p>(นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)</p> <p>มีเรื่องแจ้ง ๔ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๒.๑ เน้นย้ำรายละเอียดปฏิบัติในประกาศ ฉบับที่ ๖ ของ ผวจ. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ และได้ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีผลเวลา ๐๕.๐๐ น. วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องการจำหน่ายสุรา, การปิดโรงแรม ห้องเช่า หอพัก รีสอร์ท อพาร์ทเม้น, การเดินทางเข้ามาพื้นที่จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาทำ Home quarantine ๔ กลุ่ม ช่วงวันที่</p>		- สสอ.เมือง

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๑๒ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ บุคคลใดที่เข้ามาจากจังหวัดอื่นต้อง Home quarantine ๑๔ วัน ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ขัดกับประกาศฉบับเพิ่มเติม ๔ ที่มีการกำหนดโทษ โดยมีข้อยกเว้น คือ ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคาม ด้วยเหตุผล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงาน - เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยทุพพลภาพดูแลตัวเองไม่ได้ - เยี่ยมครอบครัว บุตรธิดา สามเณรธิดา - ไปพบแพทย์เพื่อการรักษา <p>ให้ขออนุญาตจากนายอำเภอเป็นครั้งๆ ไป ซึ่ง ผวจ.มหาสารคาม ได้มีการประชาสัมพันธ์ทาง Youtube เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงาน โดยไม่ต้องการให้ประชาชนเดินทางออกนอกพื้นที่ และไม่ต้องการให้ประชาชนอื่นเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาด</p> <p>๒.๒ ช่วงสงกรานต์ กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำเรื่องการชุมนุม ผากทุกอำเภอ โดย ผวจ. เข้มงวดกวดขันเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>๒.๓ การของบประมาณของสำนักงาน ปก. ของงบระงับยับยั้งภัย โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการได้รับมอบหมายจาก นพ. สสจ. ให้เสนอขอของงบระงับยับยั้งภัย กรณีโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นงบอุดหนุนราชการจังหวัด มีจำนวนเงิน ๕๐ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณที่ได้อนุมัติรอบที่ ๑ มี ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่</p> <p>(๑) งบพัฒนา cohort ward รพ. กุดรัง รวมทั้งสิ้น ๑,๓๒๒,๕๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดหาเครื่องใช้สำหรับทีมบุคลากร ชุดอุปกรณ์ PPE ป้องกันตัว จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับเครื่องใช้สอย, ชุด PPE จำนวนเงิน ๙๑๐,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายเรื่องอาหาร ดำเนินการเมื่อมีผู้ป่วยเปิด cohort wad เมื่อครบ ๓๐ วัน ก็เบิกค่าอาหาร <p>(๒) Local quarantine</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงอาคาร (ซื้อของ, ติดตั้งแอร์) จำนวนเงิน ๖๓๙,๐๐ บาท - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าทำความสะอาด) เดือนละ ๘๐,๐๐๐ บาท ช่วงแรกขอรับสนับสนุนงบประมาณ ๓๐ วัน <p>(๓) ค่าเช่า Hospitel ซึ่งได้เสนอขอไปแล้ว ๑ เดือน จำนวนเงิน ๑,๐๕๓,๒๒๐ บาท</p> <p>รวมทั้ง ๓ กิจกรรมหลัก เป็นเงิน ๓,๐๙๔,๗๒๐ บาท</p> <p>สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระดับอำเภอ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบระงับยับยั้งภัย สนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนเหมาจ่ายให้อสม. โดยครั้งแรกขอสนับสนุนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (จำนวน ๙ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓) สามารถดำเนินการได้ ๑,๖๖๐ 		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>บาท/หมู่บ้าน ทั้งหมดจำนวน ๑,๙๘๔ หมู่บ้าน สรุปรคือ ๓๐ วัน ๕,๐๐๐ บาท/หมู่บ้าน เบื้องต้นได้ส่งแบบฟอร์มให้อำเภอแล้ว</p> <p>๒.๔ การรายงานข้อมูลให้รายงานประจำวันต่อ ผวจ. เวลา ๑๖.๐๐น. ทุกวัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวน PUI ตัดยอด ๑๒.๐๐ น. รายงานไม่เกิน ๑๔.๐๐ น. - การตรวจคัดกรองคนผ่านด่าน (มาจาก กทม.และปริมณฑล / มาจากจังหวัดอื่น) - Quarantine รายงานจำนวนทั้งหมด โดยมี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ เป็นผู้รับผิดชอบ <p>นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีงบประมาณจากสำนักงาน ปก. มีกิจกรรมเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้วคือการคัดกรองผู้ที่ Home Quarantine และจะเพิ่มภารกิจของอสม. ในการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน ทุกวัน <p>(๓) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) (นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์)</p> <p>๑. แนวทางการใช้ PPE ได้มีข้อสรุปจาก น.พ.วิเชียร ฉกาจนโรดม ซึ่งได้ประชุมกับทีม รพ.มหาสารคาม โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ (มีเอกสารประกอบการประชุม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coverall ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ COVID-๑๙ เท่านั้น - N๙๕ กรณีใส่ ETT, CPR, Refer ETT, swab, ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงไอมาก ๆ, aerosol producing เช่น on HFNC - ให้ทุกแห่งจัดหาเครื่อง Reuse N๙๕ โดยการใช้ตู้อบ UV สำหรับ Reuse N๙๕ จะสามารถ Reuse ได้ ๔ ครั้ง - ผู้ป่วย Admit PUI ที่ไม่มีอาการ Pneumonia ให้รักษาโดยใช้ Video call, Line application - ผู้ป่วยที่ไม่มี indication Admit หลังจาก swab ให้ D/C ให้ทำ Home quarantine ติดตามเฝ้าระวังโดยทีม SRRT ในกลุ่ม PUI เน้นการจัดสิ่งแวดล้อม และการเว้นระยะห่างทางสังคม - ชุด PPE ให้ใช้สำหรับกรณีที่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อแล้ว - การ Refer case เสร็จแล้วต้องนำรถมาล้างที่ รพ.มหาสารคาม พร้อมทั้งจัดเตรียมชุดป้องกันสำหรับพนักงานขับรถ และมีผู้ควบคุมดูแล โดยการจัดเตรียมไว้เป็นชุด ให้พร้อมสำหรับการออกปฏิบัติงาน 		<p>- กลุ่มงาน คร., พนย., และ NCD.</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ประธาน</p> <p>- ให้ทำหนังสือส่งสรุปแนวทางการปฏิบัติให้ทราบทุกโรงพยาบาล</p> <p>๒. งบประมาณจากสำนักงาน ปก.</p> <p>- ตามที่จังหวัดมหาสารคามขอสนับสนุนงบประมาณ ๑๑ ล้านบาท เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ อสม. มติที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม อนุมัติงบประมาณให้ ๕,๐๐๐ บาทต่อหมู่บ้าน ทั้งหมด ๑,๙๗๔ หมู่บ้าน ใช้งบประมาณ ๙,๘๗๐,๐๐๐ บาท โดยอนุมัติรอบแรกวันที่ ๑๒-๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ แนวทางปฏิบัติได้หรือแล้วได้วันละ ๑๖๖ บาท จำนวน ๙ วันต่อซึ่ง การปฏิบัติงานของ อสม. ต้องมี ผอ.รพ.สต. หรือหัวหน้ากลุ่มงานเวช ปฏิบัติฯ เป็นผู้รับรอง เน้นการทำงานซื้อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย สสจ.มหาสารคาม จะจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง อสม.ออกปฏิบัติงานใน เชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะสถานการณ์โรค ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นกรณีพิเศษใน ระดับหมู่บ้าน/ ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ และจัดทำบัญชีรายชื่อ อสม.แนบท้ายคำสั่ง ส่วนการเบิกจ่าย การเงินสำนักงาน ปก.จะแจ้งแนวทางอีกที</p> <p>- ขอความร่วมมือทุกอำเภอจัดทำรายชื่อ อสม. ที่ออกปฏิบัติงานใน ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำรายละเอียดแนบ ท้ายคำสั่งฯ ๑ แผ่น/หมู่บ้าน โดยมีผอ.รพ.สต. หรือหัวหน้ากลุ่มงาน เวชปฏิบัติฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p>- ประเด็นการให้ อสม. ตรวจสอบคัดกรองประชาชนทุกคน ตาม โครงการคัดกรองนําร่อง ๓ จังหวัด (ภูเก็ต มหาสารคาม พิชณุโลก) เนื่องจากจังหวัดมหาสารคามไม่ได้เป็น Local transmission เหมือน จังหวัดภูเก็ตที่มีการระบาดจนหาแหล่งที่มาของโรคไม่ได้ จึงต้อง ดำเนินการเชิงรุก ขณะนี้จังหวัดมหาสารคามไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ถ้า ให้ อสม. ไปตรวจทุกคนทุกวัน อาจจะไม่เกิดประโยชน์กับการเว้น ระยะห่างทางสังคม ส่วนงบประมาณอยู่ระหว่างการหารือกับ สำนักงาน ปก.</p> <p>ทีม MCATT</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ทีม EMS</p> <p>(นางเอมอร สุทธิสา)</p> <p>- จากกรณีการสั่งการให้ออกเหตุ พบการปกปิดข้อมูลไม่แจ้งประวัติ เสี่ยง พอมาถึง รพ. ทราบว่าเป็นผู้ป่วย PUI ทำให้บุคลากรที่ออกเหตุ</p>	<p>๑. จัดทำสรุปแนวทางการปฏิบัติตามแนว ทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้ส่งทุก โรงพยาบาลทราบ</p>	<p>- กลุ่มงาน พร.</p> <p>- สสอ.ทุกแห่ง</p> <p>- รพ. ทุก แห่ง/ สสอ.ทุก</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ได้หยุดพักงาน ๑๔ วัน จากกรณีดังกล่าวประธานจึงมีข้อสั่งการว่า กรณีที่มีไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ จะมีประวัติเสี่ยงหรือไม่ก็ตาม ขอความร่วมมือทุกอำเภอและหัวหน้า ER ทุกแห่ง ทราบว่าศูนย์สั่งการจะสั่งการให้หน่วย A ออกเหตุ ซึ่งได้จัดทำหนังสือแนวทางการปฏิบัติงาน แจ้งไปเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ทีม JIT (นายกฤษฎ์ โพธิ์ศรี)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูลรายงานติดตามผู้เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกันกับรายงานการสำรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน ควบคุมไวส์เกต ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ กทม. และปริมณฑล <p>ศูนย์พักสังเกตอาการ (local quarantine) (นางรุ่งทิพย์ มั่นคง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์ที่ local quarantine มีผู้เข้าพักสังเกตอาการทั้งสิ้น ๙ คน ทูกรายไม่มีไข้ ไม่มีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ - ได้รับบริจาคตู้อะคริลิก สำหรับคัดกรองความเสี่ยง ณ จุดแรกรับพร้อม Face shield และเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้พักสังเกตอาการ จังหวัดมหาสารคาม จากผู้แทนหอการค้า จังหวัดมหาสารคาม และคณะ <p>(๔) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) (นายวิวัฒน์ ศรีวัฒนา)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดมหาสารคาม ไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นเวลา ๑๕ วันแล้วหลังจากพบผู้ติดเชื้อเสียชีวิต ทีม Risk com. จะจัดทำวิดีโอ เชิญชวนทุกคนปรบมือให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ <p>(๕) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) - ไม่มี -</p> <p>(๖) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law) - ไม่มี -</p> <p>(๗) กลุ่มภารกิจ HR (นางสุธิตา คณະมะ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สป. ขอความร่วมมือรายงาน Work from home โดยพิจารณาให้ทุกหน่วยงานปรับลดเวลาการทำงานของข้าราชการ โดยจังหวัดเป็น center การรับรายงาน รอบแรกได้รายงานไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอส่งรายงาน Work from home เข้ามาทุกวันพฤหัสบดีให้ สสจ. รวบรวมส่งต่อไป <p>(๘) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) (General Logistic/Medical Logistic) (นายบุญถม ปาปะแพ)</p>	<p>๒. การตรวจสอบข้อมูลรายงานให้ถูกต้อง</p> <p>๓. การส่งรายงาน Work from home ทุกวันพฤหัสบดี</p>	<p>แห่ง</p> <p>-สสอ.ทุกแห่ง</p> <p>- สสอ.ทุกแห่ง - รพ.ทุกแห่ง</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>- การจัดสรร Surgical Mask และ N ๙๕ ได้จัด Stock ไว้ให้ทุกอำเภอแล้ว สามารถมารับได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ และให้ทุกอำเภอถ่ายภาพการรับ Surgical Mask และ N ๙๕ ด้วย เพื่อนำข้อมูลรายงานต่อ กอ.รมน. ต่อไป</p> <p>๙. กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) (นางไศภิตา จิตรวิภานต์)</p> <p>- สปสช. ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๒๐ ล้านบาท รวมกับงบกลาง ๓,๒๖๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๒๘๐ ล้านบาท โดยจัดสรรเกี่ยวกับค่าชุดเซ็คคาร์รักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-๑๙ ให้แก่สถานพยาบาล โดยจะเป็นการจ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในค่ารักษาพยาบาลรายหัว ซึ่งจ่ายตามรายการจ่ายแบบ Fee Schedule หรือจ่ายตามเงื่อนไขรายการเพดานราคาที่กำหนด ครอบคลุมค่า Lab ค่า PPE ค่ายา ค่าห้องควบคุม และค่ารถส่งต่อ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ สสจ.มหาสารคาม หัวข้อกลุ่มงานประกันสุขภาพ</p> <p>- การจัดส่งยาหรือเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ให้ทุกหน่วยบริการประสานกับไปรษณีย์ในพื้นที่ ในการให้บริการเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ และลดความเสี่ยงของผู้ป่วยในการเดินทางมายังหน่วยบริการ โดยไปรษณีย์ในพื้นที่จะนำกล่องพัสดุไปวางไว้ที่โรงพยาบาล</p> <p>(นางวนิดา จันทเดช)</p> <p>- การชี้แจงการเบิกจ่ายเงิน ๓.๐๙ ล้านบาท จากสำนักงาน ปก. โดยท่าน นพ.สสจ.มหาสารคาม จะเป็นผู้ยืมเงินออกมา แล้วต้องส่งเบิกภายใน ๒๐ วัน นับจากวันที่สำนักงาน ปก. ลงในระบบ ต้องจัดการเอกสารการเงินให้เร็วที่สุด จำนวน ๔ ชุด (ฉบับจริง ๑ ชุด สำเนา ๓ ชุด)</p> <p>- ค่าตอบแทนเสียงภัย ขอให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓</p> <p>(นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)</p> <p>- วงเงินที่จะเบิกค่าเสียงภัย ต้องอยู่ภายใต้ ๓ กิจกรรมคือ ค่าเสียงภัย ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าเบี้ยเลี้ยง โดยงวดแรกต้องเบิกภายใน วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ งวดที่ ๒ หลังวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓</p> <p>(๑๐) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) (นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)</p> <p>- พนย.ได้ส่งข้อสั่งการของ นพ.สสจ.มค. เพื่อโปรดทราบและปฏิบัติตามข้อสั่งการ ในกลุ่มไลน์เรียบร้อยแล้ว</p>		<p>- สสอ.ทุกแห่ง</p> <p>- รพ.ทุกแห่ง</p>

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา - ไม่มี -		
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ - ตามที่เขตสุขภาพที่ ๗ ให้รายงานสถานการณ์โรค COVID-๑๙ ทุกวัน มีบางอำเภอยังไม่รายงาน ฝากให้ทุกอำเภอรายงานทุกวัน ภายใน ๑๖.๐๐ น. ถ้าไม่มีผู้ป่วยให้ทำ Zero report - การให้ใบรับรองการกักกันโรคครบ ๑๔ วัน โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่สามารถออกใบรับรองได้ โดยทำตามแบบฟอร์มที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อส่งให้ นางโสภิตา จิตรวิกรานต์ - ประเด็นเรื่องคุ้มครองสิทธิ กรณีผู้ให้บริการเกิดปัญหาการติดเชื้อ มาตรา ๑๘ (๔) พรบ.หลักประกันฯ กรณีนี้ สปสช. ขยายการจ่ายเป็น ๒ เท่า นางแฉล้ม รัตนพันธุ์ - การ reuse N๙๕ ปัจจุบันมีครบทุกอำเภอแล้ว โรงพยาบาลมหาสารคามได้แลกเปลี่ยนวิธีการใช้ โดยให้ใส่ N๙๕ ก่อน แล้วนำ surgical mask ทับ เมื่อใช้เสร็จให้นำ surgical mask ทิ้ง วิธีนี้สามารถ reuse ได้ ๔ ครั้ง โดยใช้เครื่องอบ หรือเครื่อง UVC เพื่อเป็นการประหยัดในการใช้ทรัพยากร นายยงยุทธ คำอาจ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม - ขอหารือกรณี อสม. ที่มีตารางการให้ออกปฏิบัติงาน เนื่องจากมี อสม. อยู่ในเขตเทศบาล จำนวน ๖๐ กว่าราย ทั้ง ๗ ชุมชน แต่จากการสอบถามผู้รับผิดชอบจังหวัด ทราบว่างบประมาณจาก ปก. ไม่นับรวมกลุ่มนี้ด้วย ประธาน - สสจ. จะสอบถามรายละเอียดและหาแนวทางแก้ไขให้ นายสมัย ทองพูล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาดูน - อสม. ที่มีอายุมากกว่า ๗๐ ปี มีโรคประจำตัว สามารถออกปฏิบัติงานได้หรือไม่ ประธาน - กรณี อสม. ที่มีอายุมากกว่า ๗๐ ปี มีโรคประจำตัว ไม่ให้ออกปฏิบัติงาน นายสมัย ทองพูล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาดูน - กรณี อสม. เป็นผู้ใหญ่นบ้าน สามารถออกปฏิบัติงานได้หรือไม่ และรายชื่อ อสม. ผู้ปฏิบัติงานสามารถส่งได้ภายในวันใด	๔. ขอให้ส่งรายงานให้ สสจ. ทุกวัน เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อจัดส่งให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ ต่อไป	- สสจ. ทุกแห่ง

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>นางพชรวรรณ कुสกุลรัตน์</p> <p>- ให้ อสม. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง บุคคลซึ่งผ่านการอบรมในหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อ้างอิงตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และรายชื่อ อสม.ผู้ออกปฏิบัติงานสามารถส่งได้เลย เร็วที่สุดเนื่องจากได้ส่งคำสั่งให้ นพ.สสจ.ลงนามแล้ว</p> <p>นางสาวศุณดาลักษณ์ สุรภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ</p> <p>- การเบิกค่าเสียภัย กรณีพบผู้ป่วย PUI โรงพยาบาลสามารถเบิกได้ เวลระไม่เกินกี่คน จำนวนกี่บาท ซึ่งโรงพยาบาลชื่นชมทำเป็นชั่วโมง สามารถเบิกได้เท่าไร</p> <p>นางวนิดา จันทเดช</p> <p>- สำหรับแพทย์ดูแลผู้ป่วย PUI ได้ ๑,๕๐๐ บาท ถ้าเป็นรายชั่วโมงได้ชั่วโมงละ ๑๓๕ บาท รายละเอียดจะปรึกษา นพ.วิเชียร ฉกจจนโรดม แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง</p> <p>นางทิพยาภา ดาทหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ</p> <p>- ภารกิจ อสม. ออกปฏิบัติงานในหมู่บ้านมีกิจกรรมอะไรบ้าง ที่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้</p> <p>นางพชรวรรณ कुสกุลรัตน์</p> <p>- ภารกิจ อสม. ที่เบิกงบ ปก. มี ๔ ภารกิจ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) อสม. ดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งมีภารกิจ คือ ออกสำรวจหมู่บ้านเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงให้รายงานเป็นจำนวนหลังคาเรือน, ภารกิจออกให้ความรู้กับประชาชน เรื่องการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติจากสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒) การเฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ๓) การติดตามเยี่ยมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อแยกสังเกตอาการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๔) ร่วมสร้างมาตรการ social distancing ในชุมชน เช่น การจัดสิ่งแวดลอมในชุมชนเพื่อให้สามารถดำเนินการตามมาตรการ social distancing ให้รายงานเป็นจำนวนประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามมาตรการ social distancing หรือกรณีที่ อสม. ออกไปตักเตือน แนะนำ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ เพื่อป้องกันและยับยั้งไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ซึ่งการรายงานผลการปฏิบัติ ให้รายงานวันที่ ๑๒ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ช่วง ๙ วันแรกก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับการสนับสนุนงบประมาณจาก ผวจ. ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด บริหารจัดการงบฉุกเฉินเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ซึ่งผู้รับรายงานจะรับรองรายงานมา ๑ ชุด/ชุมชน โดยผู้ตรวจสอบรายงาน คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้กำกับดูแล อสม.ในชุมชนนั้นๆ</p> <p>นางทิพยาภา ตาหาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ</p> <p>- กรณีไม่มีกลุ่มเสี่ยงสามารถเบิกงบประมาณได้หรือไม่ และ อสม.ที่ ออกปฏิบัติงานสามารถเบิกได้วันละ ๑ คนใช่หรือไม่</p> <p>นางพชรวรรณ คุณสกุลรัตน์</p> <p>- สามารถเบิกได้ เนื่องจากมีหลายส่วนที่ป้องกันและระงับยับยั้งคือการออกสำรวจหมู่บ้าน, การทำ social distancing ตามมาตรการ เช่น ลงพื้นที่ให้คำแนะนำร้านค้าในการที่มีคนมาซื้อของ การล้างมือ เป็นต้น ซึ่งแบบฟอร์ม สสจ.จะส่งออกให้ภายในวันนี้ สำหรับการเบิกตามงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน สามารถเบิกได้ ๑ คน/วัน/หมู่บ้าน</p>		

.....
(นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

.....
(นางวิจิตตา อิ่มสำอังก์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....
(นางสาวรัชณีวิภา จิตรากุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

.....
(นายสงัด เชื้อล้นฟ้า)

.....
(นายหัสชา เนือยทอง)

.....นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)